

ที่ GEM 010/2567

6 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กรณีมีผู้แอบอ้างชื่อบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและข้อมูลเว็บไซต์

ด้วยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนผู้เสียหายว่ามีบุคคลได้แอบอ้างนำชื่อของบริษัทฯ และชื่อ-สกุล กรรมการบริษัทฯ และภาพถ่ายของกรรมการบริษัทฯ โดยนำไปแอบอ้างสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อออนไลน์, เชื้อหมุนเวียน SMEs, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อ OVERDRAFT (OD) ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ใช้ชื่อว่า <https://www.greenenergy-loan.com> ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งสิ้นเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด

เนื่องจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จของบุคคลดังกล่าว ได้แพร่กระจายไปสู่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และมีประชาชนหลงเชื่อและได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้กระทำความผิด และถูกหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าธรรมเนียมในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินในลักษณะในการปล่อยเงินกู้แต่อย่างใด ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก บริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจ จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคล หรือประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลต่อกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปไม่ให้หลงเชื่อ หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด



รายละเอียดและข้อมูลเว็บไซต์

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ที่แอบอ้าง <https://greenenergy-loan.com>



เว็บไซต์หลอกลวงแสดงผลบนมือถือ

บัญชีไลน์หลอกลวงบนมือถือ

